



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อองเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้มีการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรที่จะให้บุคลากรภายในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน จึงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต นั้น

ข้าพเจ้า นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบล, ครูและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อองทุกคน ขอประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, รองผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, ครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ทุกระดับ งดรับและงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

๒. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, รองผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, ครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ

๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี หรือการแสดงการต้อนรับของบุคคลภายนอกหรือต่อบุคคลภายนอกตามปกติประเพณี ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพรหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

๔. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, รองผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง, ครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง